

ร.ม.บ. 4689/59

ที่ ร.ม. 09/ 947



สำนักพุทธรัตนมงคล
47 สุขสวัสดิ์ 26 บางปะกอก
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร 0-2428-3736

25 สิงหาคม 2559

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ
ที่ สบอ... 6530
วันที่ 31 ส.ค. 59 (15.48)

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ พระพุทธรูปบูชาพระแก้วมรกต (จำลอง)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารวัจกคณนาและอุทกวิทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีในการสั่งจอง จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักพุทธรัตนมงคล ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนบูชาพระพุทธรูปบูชาพระแก้วมรกต (จำลอง) องค์พระสร้างด้วยเนื้อชิลิก้าสีเขียวใส เครื่องทรงฤดูร้อนสีทอง ประดับพลอยแดง และฐานเป็นสีทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.5 นิ้ว สูง 11 นิ้ว ได้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาทุกประการ โดยคณาจารย์ฝ่ายสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัย และ ประทานพร โชคลาภความมั่งมีศรีสุขให้กับผู้สักการบูชา พร้อมทั้งจะส่งมอบแด่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ทางสำนักฯ ขอคิดค่าบูชาพระแก้วมรกต (จำลอง) องค์ละ 599 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการหรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ได้มีโอกาสจัดสร้างไว้สักการบูชาโดยทั่วถึงกัน จึง ยินดีให้ผ่อนชำระเป็น 3 งวดๆ แรก 199 บาท งวด 2 - 3 งวดละ 200 บาท ต่อหนึ่งองค์ แต่ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการนี้ จะต้องเป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งตนสังกัดอยู่รับรองเท่านั้น โดยให้ผู้ประสงค์จัดสร้างองค์พระฯ แจงชื่อและจำนวนองค์พระที่ต้องการ ลงในบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้ รวบรวมส่งไปที่สำนักพุทธรัตนมงคล พร้อมส่งเงินค่าจัดสร้างในนามของนางสาวรุ่งทิพย์ วรเมธามาศ เป็นผู้รับ จ่าย ณ ที่ทำการ ปณ.ราษฎร์บูรณะ ทางสำนักฯ ได้ดำเนินการจัดส่งตามความประสงค์ต่อไป (จะจัดส่งให้ภายใน 30 วัน หลังจากทางสำนักงานได้รับเงินค่าจัดสร้างฯ) รายได้ส่วนหนึ่งได้มอบให้กับการบูรณะวัด ซ่อมแซมโบสถ์ ศาลา และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ฉะนั้น สำนักพุทธรัตนมงคล จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณา เอื้อเฟื้อร่วมมือจากท่านขอได้โปรดกรุณาแจ้งเรียนให้ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยภายใต้การบังคับบัญชาของท่านทราบ โดยทั่วถึงกัน ขอกราบขอบพระคุณท่านมาพร้อมกัน ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้น ไปด้วยเทอญ.

รับ-ร มอ.สนร, มอ.บ.มอ
เพื่อไป...
[Handwritten signatures and notes]

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
[Signature]
(นางสาวรุ่งทิพย์ วรเมธามาศ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารวัจกคณนาและอุทกวิทยา



